

ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว อยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศเหนือ ห่างจากตัวอำเภอแมริมไปทางทิศใต้ ประมาณ ๘ กิโลเมตร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สา

อ.แมริม ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างเผือก ต.ป่าตัน อ.เมือง

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง และ ต.เหมืองแก้ว อ.แมริม

ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติ สุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมือง, ต.แม่แรม อ.แมริม

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๘.๕๓ ตร.ก.ม. แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน

* มีครัวเรือน จำนวน ๘,๒๖๔ ครัวเรือน

* มีประชากรประมาณ ๑๖,๓๓๓ คน

* ส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง ๕๕.๗๐ % , ค้าขาย ๒๑.๓๑ % , รับราชการ ๑๗.๗๙ % , เกษตรกร ๐.๙๔ % , อื่นๆ ๔.๒๖ %

* มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ ๕๓ หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานในตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จะได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า " องค์การบริหารส่วนตำบล" อบต.ดอนแก้ว เป็น อบต.ชั้น ๔ รายได้ไม่เกิน ๖ ล้านบาท ก่อตั้งโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และปัจจุบันเป็น อบต.ขนาดใหญ่

จากอดีตถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และสมาชิกสภา รวมทั้งหมด ๕ ชุดด้วยกัน คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประกอบด้วย นายนพดล ณ เชียงใหม่ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายราชันย์ บัวสุข และ นายอนันต์ ปัญญาวีร์ เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายชาญชัย ธัญชัย และ นายยุทธนา บุญสูง เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายวิโรจน์ สมมิตร เป็นเลขานุการ คณะผู้บริหาร และมีสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ ๒ คน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ เป็นประธานสภา, นางสาวปัทมา สุดดวงแก้ว เป็นรองประธานสภา, นางสาวพลกฤต อินตา เป็นเลขานุการสภาฯ

มีพนักงานส่วนตำบลประกอบด้วย ข้าราชการท้องถิ่นจำนวน ๕๕ คน ลูกจ้าง ๑๐๙ คน และลูกจ้างประจำ ๒ คน แบ่งกองงานออกเป็น ๗ กองงาน ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นางสาวพลกฤต อินตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และกองสวัสดิการสังคม, นายพรหมเมศวร์ จันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด , นางสาวสุปวีณ์ ศรีโสตา ผู้อำนวยการกองคลัง, นายเกรียงไกร จันณะคำ ผู้อำนวยการกองช่าง, มีโรงพยาบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว เป็นโรงพยาบาลที่ถ่ายโอนจากสถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี ๒๕๕๑ มี ดร.ศุทธา แพรสสี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางสาวรัชนิกา นต์ บัวนาถ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ๒ โรงเรียน คือ

๑. โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญาจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เมื่อปี ๒๕๕๒ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันสอนถึงชั้น ป.๔ มีนักเรียนจำนวน ๖๒๔ คน มี

<p>นางสุจินดา ณะวิชัย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน</p> <p>๒. โรงเรียนบ้านดอนแก้วถ่ายโอนการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทรงวงศึกษาธิการ เมื่อปี ๒๕๕๖ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๓๒๒ คน มีนายโชคชัย โชคภัทรชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน</p> <p>มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว ๑ (โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา) มีนักเรียน ๙๐ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว ๒ (โรงเรียนบ้านดอนแก้ว) นักเรียน ๙๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔)</p>
<p>เส้นทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว</p> <p>๒๕๓๘ อบต.ดอนแก้ว ขณะนั้น ยังเป็นสภาตำบล ใช้อาคารศาลาแม่บ้านหมู่ ๓ ที่อยู่ชานกับกำแพงวัดโภณาธรรม เป็นอาคารทำการ</p>
<p>๒๕๔๐ ได้เปลี่ยนเป็น อบต.ขนาดกลาง จากการแบ่งกลุ่ม อบต.ใหม่ มี อบต.ขนาดใหญ่, อบต.ขนาดกลาง และ อบต.ขนาดเล็ก</p>
<p>๒๕๔๒ อบต.ดอนแก้ว ได้เชิญชวนประชาชนส่งประกวด คำขวัญประจำ อบต. และได้ ผลการตัดสินคือ “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุขของประชาชนยิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว” ปีนี้เป็นปีแรกที่ดำเนินการคัดแยกขยะโดย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเกิดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตามโครงการ อบต.รักษถิ่นรักพลังงานร่วมกับ SADA หรือสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง อบต.ดอนแก้ว จัดอบรมพนักงานดับเพลิงรุ่นแรก เปิดสอบพนักงานขับรถ และพนักงานดับเพลิง จัดทำโครงการแผนที่ภาษี ปีนี้ได้รับรางวัลระดับชาติครั้งแรก คือรางวัลกระทรวงมหาดไทยประทับใจประชา จากนายสนั่น ขจรประสาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>ปี ๒๕๔๓ ตูลุงทองได้สมทบทุนสร้างอาคารบุญญาภรณ์เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบุญญาภรณ์ โดยมีพี่น้อง ชุมชน ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในการสร้างอาคารบุญญาภรณ์หรืออาคาร ประชา-รัฐ-ราชอุปถัมภ์ และเมื่อ ๓ กรกฎาคม ๔๓ ศูนย์แพทย์ชุมชนจากโรงพยาบาลนครพิงค์ตั้งศูนย์ ณ บริเวณชั้นล่าง ของอาคารบุญญาภรณ์ ประชา-รัฐ-ราชอุปถัมภ์ และต่อเติมชั้น ๒ เป็นห้องประชุม, จัดตั้ง สภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้ว, เกิดกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑ ทำการแข่งขันกีฬาสากล เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตอนหลังมีเพิ่ม เปตอง แอโรบอล) จนปีนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์กีฬาดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่, ขณะที่ชุมชนเองก็เกิดการขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการฟาร์มสุกร หมู่ ๑ บ้านบ่อปุ้-สบสาหนองพาน อบต.ดอนแก้ว จึงเป็นผู้ประสานและไกล่เกลี่ยในการ แก้ไขปัญหา ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดการตนเองจากการขัดแย้ง และชุมชนสามารถแก้ปัญหาาร่วมกันได้ โดยการก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพและประชาชนได้ใช้แก๊สฟรีทั้งหมู่บ้าน (๑๐๗ ครัวเรือน), จากการดำเนินการจัดการขยะ เมื่อปี ๒๕๔๒ จึงเกิดหมู่บ้านชุมชนถึงขยะทองคำหมู่ที่ ๗ เกิดกองทุนขยะบ้านสันเหมือง และอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๔๓ คือการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน และเกิดโรงผลิตน้ำดื่มบ่อปุ้ เป็นวิสาหกิจชุมชนโดยกองทุนเงินล้าน</p>
<p>๒๕๔๕ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส, ได้รับรางวัลชุมชนถึงขยะทองคำจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ , ทำพิธีเปิดลานค้าชุมชน หมู่ ๒ โดยนายเจริญ เองศิลป์ นายอำเภอแมริม มาเป็นประธาน จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โดยขอใช้ห้องเรียน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ข้าราชการบรรจุเพิ่ม ๒ ตำแหน่งคือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และช่างโยธา</p>
<p>๒๕๔๖ ๓๐ กรกฎาคม เปิดอาคารบุญญาภรณ์ ข้างบนเป็นห้องประชุม ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง ข้างล่างเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน, สร้างเตาเผาขยะสุสานป่าแะ, ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล, รับรางวัล อบต.ดีเด่น มิติหญิงชาย และรางวัลธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงและ</p>

<p>การพัฒนาสมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี, รับรางวัลตำบลสีเขียวขจีดีเด่น จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ในงานมหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ ครั้งที่ ๓ เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดน่าน จากบริษัท บุญรอดเบเวอเรจ จำกัด และ รางวัลไมโครโฟนทองคำ จากกรมประชาสัมพันธ์,</p>
<p>๒๕๔๘ เกิดอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ได้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการจัดเก็บภาษี, รับรางวัลการเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงตลาด กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดพัฒนา, รางวัลผลงานดีในการดำเนินโครงการพัฒนานโยบาย (Green & Clean)จาก ผวจ.ชม.,</p>
<p>ปี ๒๕๔๙ รับป้ายมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก, จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล หมู่ ๙,เกิดธนาคารวัสดุรีไซเคิล บ้านสบสาหนองพาน, มีกลุ่มหนุ่มสาวหมู่บ้าน, กลุ่มดนตรีพื้นเมือง, รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี กรณีศึกษาริเริ่มท้องถิ่นกระบวนการนโยบายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ จาก สสส. ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ชนะเลิศการแข่งขันแอร์โรบิคแดนซ์ และการแข่งขันประกวดร้านค้าชุมชน จาก อ.แมริม,</p>
<p>๒๕๕๐ ๑๗ ม.ค. ๕๐ สูญเสียครั้งใหญ่ของประชาชนตำบลดอนแก้ว เมื่อพระครูโสภณ บุญญากรณ์ หรือตุ๊ก วัดโสภณาราม อำเภอแมริม เจ้าตำรับการเทศน์ปาฐกถาแบบล้านนาอันลือลั่น ท่านยังเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแมริมมรดกภาพได้มรดกภาพ ท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณนอกนันทเมตตาอุปถัมภ์ อปท.ดอนแก้ว บริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารบุญญากรณ์ , มีการสร้างศูนย์ อปพร.อปท.ดอนแก้ว บริเวณหน้า โรงพยาบาลนครพิงค์ และสี่แยกกองพันสัตว์ต่าง ต่อมาสลับที่ทำการกับหน่วยบริการประชาชนตำบลดอนแก้ว มีการจัดตั้ง “ทีมกู้ภัย” ๑ ตำบล ๑ ทีมกู้ชีพกู้ภัย otos, ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับ อปท. จากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเชียงใหม่มหาดไทย, รางวัล อปท.ท้องถิ่นร่วมใจลดแยกของเหลือใช้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จาก สนง.สิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ และ กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม, รางวัลชมเชยระดับจังหวัดประเภทตลาดขนาดกลางตามโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส, โครงการสร้างบ้านมั่นคงดอนแก้ว ๑๗๐ หลัง หมู่ที่ ๒ โดยคุณหมอฟลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ๒ หลัง ปัจจุบัน ๖ หลัง ,และกลองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนบ้านพระเจ้านั่งโก้น</p>
<p>๒๕๕๑ ถ่ายโอนสถานอนามัยและเปลี่ยนชื่อสถานอนามัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนตำบล ดอนแก้ว, เกิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส , เริ่มก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, จัดโครงการสุขภาพะสดใน เยาวชนบริโภคปลอดภัยวัดดอนแก้วโดยการสนับสนุนของ สสส. ต่อมาเป็นพระพุทธรูปศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้ว และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้, มีการจัดกีฬาคนพิการ ๑๒ สิงหาคมหาาขินี ต่อเนื่อง ๔ ปี ร่วมกับโรงพยาบาล, เกิดวันถักทอสายใยร้อยดวงใจคนพิการ, เกิดข้อบัญญัติการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, รับรางวัล อปท.ดีเด่นการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบการสร้างความปลอดภัย, รับรางวัลพนักงานส่วนตำบลดีเด่น จากสมาคมพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>๒๕๕๒ ๑๕ มกราคม ๕๒ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดย นายอมรพันธุ์นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิด , เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตำบลสุขภาพะกับตำบลปากพูน และกลับมาพัฒนาเป็นแม่ข่าย ถอดบทเรียน ๗ ระบบ ๒๑ แหล่งเรียนรู้ ในโครงการสุขภาพะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ สสส.สำนัก ๓, มีการพัฒนา อสม. ให้เป็น อสมช. ๙ สาขา โดยการส่งบุคลากรไปอบรมเพิ่มเติม, ก่อตั้งโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว, เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์, เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส,ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล, เกิดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตตำบลดอนแก้ว และเกิดวันเติมสุข</p>
<p>๒๕๕๓ เกิดโครงการ อปท.สีขาว, ต้นแบบ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต สนง.ปช.ประจำปี ๒๕๕๒,</p>

<p>เปิดหลักสูตรสอนพ่อแม่ เตรียมความพร้อมให้กับพ่อแม่มือใหม่, เกิดอาสาสมัครพลังงาน, เกิดกลุ่มหัตถกรรมเศษผ้าหมู่ ๔</p>
<p>๒๕๕๔ เลื่อนระดับเป็น อบต.ขนาดใหญ่ เปลี่ยนส่วนงานเป็นกองงาน, ทำบุญต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลัง และชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ชั้นบนเป็นห้องทำงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสำนักปลัด ชั้นล่าง เป็นห้องประกอบอาหารและห้องรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่, เปิดสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ, เปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม, รับรางวัลสตรีและครอบครัว จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,</p>
<p>๒๕๕๕ เปิดศูนย์บริการชุมชนตำบลดอนแก้ว ช่างวัดปิยาราม โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด, เปิดอาคารนวดแผนไทย โดยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธีเปิด, ด้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จากสถาบันพระปกเกล้า, ดร.อุบล ยะไวทย์ฉวีชัย ด้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ ข้าราชการไทยใจสีขาว สนง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับ ดี ดอคคิวเมนทารี จำกัด , ด้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินโครงการ ทูปีนัมเบอร์วัน จ.เชียงใหม่ และมอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้วเป็นปีแรก</p>
<p>๒๕๕๖ ถ่ายโอนนักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านดอนแก้ว จัดตั้งโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล ๓ พัฒนาการจัดการขยะในชุมชนเป็นขยะบุฟเฟ่ ดอนแก้วโมเดลII , เกิดวิชาความปลอดภัยในชุมชน, เกิดคณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้ว เปลี่ยนชื่อจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตำบลดอนแก้ว, ขยายเครือข่ายด้านการทุจริต แก่ อปท., ด้รับรางวัลคุณธรรม, ด้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม โครงการคุณธรรม บุคคลคุณธรรม จากศูนย์คุณธรรม,</p>
<p>๒๕๕๗ เปิดมหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน เมื่อปี ๒๕๕๒ ด้ดำเนินการต่อยอดและยกระดับทุนทางสังคมดังกล่าว จนกลายเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนในรูปแบบต่างๆ, ย้ายโรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา มาศูนย์บริการชุมชน ช่างวัดปิยาราม, เกิดโรงเรียนฮอมสุขที่ต่อยอดมาจากวันเต็มสุข, ด้รับรางวัลสร้างคนสร้างชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ด้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วิทยาลัยจิตอาสา ยกระดับ อสม.และจิตอาสา เป็นนักบริบาลชุมชน หรือ caregiver , มีธนาคารกายอุปกรณ์บริการคนพิการ</p>
<p>๒๕๕๘ MOU นำร่องการจัดการขยะอำเภอแม่ริม จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนแก้ว, ด้ป้ายศูนย์บริการคนพิการ อบต.ดอนแก้ว, มอบใบประกาศโรงเรียนฮอมสุขเป็นปีแรก, เริ่มฟื้นฟูคลองแม่ข่า และพัฒนาลำเหมืองสาหร่ายน้ำสู่คลองแม่ข่า, ด้รับรางวัล อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม</p>
<p>๒๕๕๙ ทำบุญและเปิดใช้อาคารอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, MOU การจ้างงานคนพิการกับบริษัทพีเอ็มเอ, MOU การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่, มอบบ้านเทิดไถ่องค์ราชันย์หมู่ที่ ๖ บ้านนางอำพร สิงห์คำ, เริ่มโครงการบ้านสวัสดิการ อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๙ ด้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๑๖ ล้านบาท , เปิดศูนย์บริการดอนแก้วฟิตเน็ตเซนเตอร์, ด้รับรางวัล LPA ในระดับดีเด่น</p>
<p>๒๕๖๐ โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ด้ร่วมบันทึกความตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านศาลา ในการงดสูบบุหรี่, ร่วมมือกับ มูลนิธิแรงงานคนพิการสากลเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทย (JILAF) ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ ด้ต่อยอดโอกาสและผู้ดูแล, คัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้ว, มหาวิทยาลัยดอนแก้วสร้างสุขเปิดหลักสูตรสอนให้กับสถานีอนามัยถ่ายโอน ๔ รุ่น, คณะนางฟ้าดอนแก้วด้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์(รางวัลในงานสัปดาห์ตรุษเทศบาล, เริ่มรับซื้อถุงพาสติก</p>

<p>สะอาดเพื่ออัดแท่งเป็นปีแรก, รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ อปท.ต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อ"ชุมชนสะอาด", เริ่มขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ , ปรับปรุงตลาดสด อบต.ดอนแก้ว, ปลูกต้นไม้ทางลาดตอนแก้ว, รับใบประกาศป้องกันเด็กจมน้ำ ระดับทองแดง, รับรางวัลและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภท โดดเด่น" รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๒๕๖๑ ได้กำนันคนใหม่ นายพิพัฒน์ อินเหลา, เริ่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณคลองตำบลตอนแก้ว, ยกฐานะวัดสันเหมือง, เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๑ ล้านบาท สนับสนุนงบประมาณจาก พมจ., ทำบุญอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนบ้านดอนแก้ว, เริ่มนโยบายกรีนออฟฟิศ, เริ่มติดตั้งบ่อดักไขมัน (บ่อซีเมนต์) หมู่ ๖, ซ้อมที่ดินที่จอตรด อบต.ดอนแก้ว, รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ, รับรางวัลและโล่รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๖๑ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภท โดดเด่น" รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท, รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit maker) ป้องกันการจมน้ำประเภทหน่วยงานเครือข่ายดีเด่นระดับประเทศ, รางวัลสุดยอดชุมชนท้องถิ่น (Top Local Community) สสส.,รางวัลชุมชนแบบอย่างการสร้างสรรค์อัตลักษณ์โดดเด่น กระทรวงศึกษาธิการ</p>
<p>๒๕๖๒ MOU โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้งกับอำเภอแม่ริม, รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับปี, รางวัลท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่, เกียรติบัตร ป.ป.ช. หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับสูง, มอบรางวัลคนดีศรีดอนแก้ว ในวันท้องถิ่นไทยเป็นปีแรก, รพ.ชุมชนตำบลตอนแก้ว เปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย, จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพสธ. ๕ ด้าน, เริ่มใช้เทคโนโลยี Video Conference ในการประชุม, ย้ายห้องกองการศึกษาออกจากห้อง สำนักปลัดบน, เปิดศูนย์ดูแลสัตว์ตำบลตอนแก้ว ณ อาคารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์หลังเก่า หมู่ ๓ บ้านศาลา, ท้องถิ่นทั่วประเทศมาดูงาน CPR, ออกข้อบัญญัติการขอใช้ที่ดินสาธารณะภายในตำบล, จัดกิจกรรมดอนแก้วมินิมารารอน ๒๐๑๙, MOU ยาเสพติดกับ หมู่ ๓ บ้านศาลา โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย เสพติด, แลกของขวัญโรงเก็บพัสดุ อบต.ดอนแก้ว กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและร้องเรียนไปยังสื่อท้องถิ่น, นายทพันธ์ ศรีวิชัยนันท์ รับรางวัล ผู้ก่อการดี (Merit maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทบุคคลดีเด่นระดับประเทศ</p>
<p>๒๕๖๓ เปิดอาคารพัฒนาวิชาการ ๔ ชั้น โรงเรียนดอนแก้วนครมิปัญญา, รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในงานพลังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคุณธรรมต้นแบบ, รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ จากการส่งเสริมการปลูกของกองส่งเสริมการเกษตร ,วิจัยชุมชนเศรษฐกิจเกลือ, ทำธนาคารน้ำใต้ดินในสำนักงาน, เปิดโครงการเดินซุ่มบ้า ที่ศูนย์ดอนแก้วฟิตเนส เป็นปีที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น มอบอุปกรณ์ตรวจโควิด มอบหน้ากากอนามัย เกษตรเขตเมืองปลูกผักกินเอง มอบของ ปันสุข ให้ความรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน , มอบบ้านให้แก่นางอัมพร คำลาพิศ, เกษียณ ๓ แม่ทัพหญิง ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว, นางสาววันดี หน่อคำศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางศิริธัญญา สุนทร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้รับแม่ทัพหญิงคนใหม่ นางสาวพลกต อินตา ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนแก้ว บริหารงานพนักงานส่วนตำบล</p>
<p>จากที่ผ่านมามีการบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทางด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมาให้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยเป็น</p>

หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ภายใต้การบริหารงานงานหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มภาคีเครือข่าย อันส่งผลให้ อบต.ดอนแก้ว เป็น อปท.ระดับต้นของประเทศ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายด้าน การันตี ได้จากรางวัลหลายรางวัลหลายกระทรวง รางวัลถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการทำงาน ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคน เพื่อความสุขของประชาชน ตำบลดอนแก้ว ภายใต้คำขวัญ ที่ว่า “สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า พัฒนาคนให้ก้าวไกล ความสุขของประชาชนยิ่งใหญ่ คือหัวใจของ อบต.ดอนแก้ว”